

รังนกแท้คอซซี่ ของขวัญเพื่อสุขภาพ เพื่อบอกรักแม่ ในวันแม่ปีนี้



รังนกแท้คอซซี่ ของขวัญเพื่อสุขภาพ เพื่อบอกรักแม่ในวันแม่ปีนี้

แม่คือผู้เสียสละ ทั้งร่างกายและแรงใจสำหรับลูก เทศกาลวันแม่ปีนี้ คุณมีของขวัญบอกรักแม่ แล้วรียังคะ มาส่งต่อความรักและสุขภาพที่ดี ที่มากกว่าคำพูด และ แทนความห่วงใย ให้กับคุณแม่ด้วยกล่องของขวัญสุดพรีเมียม จาก Cozxy ที่มีรังนกแท้ เป็นของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุดพร้อมการ์ดที่เขียนข้อความจากใจ ส่งถึงคุณแม่ในวันแม่นี้กันนะคะ

สำหรับคุณแม่ที่อยากบำรุงคุณแม่ตั้งครรภ์ หรือคุณแม่หลังคลอดเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคุณแม่มือใหม่ คุณพ่อสามารถเลือกรังนกแท้คอซซี่เป็นของขวัญให้คุณแม่ เพื่อฟื้นฟูร่างกาย เป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ จะได้มีพลังในการเลี้ยงน้อยของเราด้วยคะ ซึ่งคนจีนนิยมซื้อรังนกเป็นของฝากให้กับสตรีมีครรภ์ เพราะเชื่อในสรรพคุณเสริมสร้างบำรุงร่างกาย การบริโภคระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ทารกในครรภ์และตัวคุณแม่เอง รวมถึงช่วยเร่งการฟื้นตัวหลังการคลอดอีกด้วย

ประโยชน์ของรังนกในการตั้งครรภ์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

จะช่วยบำรุงร่างกายของคุณแม่และลูกในครรภ์ ทำให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี สร้างพื้นฐานสุขภาพที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม อันจะทำให้ลูกมีผิวพรรณขาว แข็งแรง ภูมิคุ้มกันดี อีกทั้งยังประกอบไปด้วยไกลโคโปรตีน โปรตีนทำหน้าที่เพิ่มความหนาของชั้นผิวให้มีความยืดหยุ่น และเป็นการช่วยป้องกันท้องแตกได้อีกด้วย ส่วนคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร สารอาหารที่มีคุณค่าและสมดุลของรังนก จะช่วยให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดกลับมามีร่างกายที่แข็งแรง และช่วยระบบเผาผลาญได้ดี ช่วยกระชับสัดส่วน คีรูปร่างที่ดี มีชีวิตชีวา และสารเซี่ยลิกในรังนกช่วยให้เรื่องการพัฒนาสมองและสายตาด้วยค่ะ

(หมายเหตุ: สำหรับหญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภครังนก ความเหมาะสมของการบริโภค จะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน ดีที่สุดควรบริโภคหลังตั้งครรภ์ 5 เดือนขึ้นไป)

รังนกแท้สำเร็จรูปคอซซี่ คุณภาพที่เราคัดสรร โดยเน้นที่สุขภาพที่ดี มีความหวานน้อยที่ลงตัว และปริมาณเนื้อรังนกที่เพิ่มขึ้น มากขึ้นอีก 1.4 เท่า เนื้อรังนก 2% รังนกเราผลิตจากเนื้อรังนกจากธรรมชาติ ที่ผ่านการล้างด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ ปราศจากสารเคมี และสารฟอกขาว และเพิ่มคุณค่าให้มากกว่า

คุณสมบัติรังนก

รังนกมีสาร Glycoprotein ช่วยฟื้นฟูเซลล์ให้ร่างกาย เสริมภูมิคุ้มกัน บำรุงสมองเพิ่มความจดจำ ดูแลผิวพรรณให้กระจ่างใส

รังนกมีโปรตีน อีพีเดอร์มอล โกรท แฟคเตอร์ Epidermal Growth Factor (EGF) มีหน้าที่กระตุ้นการสร้างผิวหนังใหม่ ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสลายทำให้ชั้นผิวใหม่ดูกระจ่างใสขึ้น ผิวดูชุ่มชื้น และสามารถป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัย

กรดไซอะลิก (Sialic Acid) สามารถช่วยจับเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส และแบคทีเรียต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น

วันแม่ปีนี้รังนกแท้คอซซี่ จัดของขวัญพิเศษสำหรับคุณแม่ทุกๆ ท่าน พิเศษสำหรับคุณ

- กล่องรังนกพร้อมจัดดอกไม้สดพิเศษสำหรับเป็นของขวัญให้คุณแม่ในวันแม่ปีนี้ค่ะ
- ปรินท์รูปคุณแม่ลูกฟรี พร้อมพิมพ์ข้อความที่เขียนข้อความจากใจ ส่งถึงคุณแม่ในวันแม่ปีนี้ค่ะ
- ส่งฟรีทั่วประเทศ

*ส่งต่างจังหวัดจะมีบริการส่งดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อคงความสวยงามในการจัดส่ง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

Line : @cozxy.com

www.cozxy.com

FB : cozxy.com